

รัฐ สังคม ชุมชน: สถานการณ์ความเสี่ยงของ เยาวชนต่อปัญหายาเสพติดใน พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองใน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

THE STATE, SOCIETY AND COMMUNITY: RISK SITUATIONS OF YOUTH AGAINST DRUG PROBLEMS IN COMMUNITY AREAS IN THE MUNICIPALITIES OF THE LOWER NORTHERN REGION

วสันต์ ปวงปิ่นวงศ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิจิตร

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในเรื่องปัญหาเสพติดในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
- 2) เพื่อศึกษามาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความเสี่ยงต่อเยาวชนกับปัญหาเสพติดของภาครัฐ ภาคสังคมและชุมชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
- 3) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการป้องกันลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของรัฐ สังคม และชุมชน ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง



ผลการวิจัย

- จากการศึกษาสภาพปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนในเรื่องปัญหาเสพติดในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า สถานการณ์ ความเสี่ยง ต่อปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของ ประเด็นปัญหาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนที่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงในการกลั่นกรองยาเสพติด
- นอกจากการขนส่งยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่รูปแบบที่ไม่มีทางซ่อนพราง หรือการลักลอบนำส่งโดยใช้ระบบขนส่งโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่การติดต่อประสานงานจากภายนอกประเทศไทยโดยตรง ส่งผลให้ยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ และเฮโรอีน มีราคาตกถึงมือขายปลีกและขายส่ง โดยมีปัจจัยจากแหล่งผลิตยาเสพติดที่มีการผลิตโดยปริมาณมากขึ้นด้วย และยาเสพติดประเภทนี้ที่กำลังเริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เสพยาเสพติด เป็นต้น
- จากการศึกษา มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดความเสี่ยงต่อเยาวชนกับปัญหาเสพติดของภาครัฐ สังคม และชุมชน ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า สถานการณ์ ความเสี่ยง ต่อปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของ ประเด็นปัญหาเสพติดของภาครัฐ ภาคสังคม และชุมชน ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของ ประเด็นปัญหาเสพติดของภาครัฐ ภาคสังคม และชุมชน ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

- ทั้งปวงทั้งมาตรการร่วมกันลดส่งต่อและชุมชน มาตรการปิดกั้นบ้าน ด้วยการดำเนินการเข้าสู่ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในสถานศึกษาต่างๆ การสนับสนุนสถานบริการและสถานบันเทิง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมด้วยกิจกรรมอื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษารวมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- จากการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของรัฐ สังคม และชุมชน ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐและสังคมจากการดำเนินงานนโยบายและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐมีจำนวน 3 ข้อ ดังนี้ 1. มาตรการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐผ่านกฎหมายและมาตรการต่างๆ ยังคงต้องเฝ้าระวังกฎหมายที่มีอยู่หรือได้มีการเสนอแนะให้มีการยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคสังคมและชุมชนในภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะจนหรือยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดในระดับจังหวัด เพื่อทำได้ภาคสังคมและชุมชนตระหนักถึงการเป็นเจ้าของปัญหาที่จะเป็นตัวดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ภาครัฐเป็นกลไกเสริมและเป็นการจัดโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดโดยภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างไรที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมาศึกษาศึกษาศึกษาในการจัดการที่ไม่ใช่แค่เป็นเพียงการจับกุมการขนถ่ายยาเสพติด โดยการตั้งด่านสกัดต่างๆ ตามเส้นทางที่เชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆ รูปแบบการปฏิบัติการและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การจัดการกรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน ข้อเสนอแนะสำหรับภาคการศึกษา ควรให้สถาบันการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนและเยาวชน เช่น การเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังเยาวชน ให้คำปรึกษา และ ขอความร่วมมือจากชุมชนผ่านการประชุมหารือโดยจากการเข้าร่วมประชุมร่วมกัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย

- 1) ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งทางทฤษฎีและการดำเนินงาน ในส่วนของผู้ถูกกฎหมายต่างๆ ให้แก่ เยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ควรศึกษาประเด็นอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดเชิงเปรียบเทียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ เนื่องจากแต่ละพื้นที่แต่ละสถาบันการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สภาพปัญหาจึงแตกต่างกันจึงจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนต่อไป
- 3) ควรส่งเสริมการบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างหน่วยงานราชการที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยใช้แนวทางในการบูรณาการเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอื่นๆ ในส่วนกลางหรือชุมชนอื่นๆในส่วนภูมิภาคเพราะมีตัวอย่างของแต่ละชุมชนและพื้นที่อาจไม่เหมือนกัน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด(ศศก.)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

